
(5) 
 

 

ชื่อวิทยานิพนธ์  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
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บทคัดย่อ 
 

การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของพันธกิจการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะใน
บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการ
บริหารงานวิชาการ และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยใช้กรอบแนวคิดการ
บริหารงานวิชาการ 12 ด้าน แนวคิดกระบวนการบริหารแบบ PDCA และแนวคิดการพัฒนารูปแบบ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 197 โรงเรียน 
และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากจ านวน 5 โรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ท าการ
สังเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินร่างรูปแบบด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามบริบทเพ่ือ
ปรับปรุงให้สมบูรณ์และน าไปใช้ได้จริง  

ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในแต่
ละด้านและภาพรวมทั้ง 12 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีปัญหาหลักที่ส าคัญ คือ โรงเรียนยังขาดการ
บริหารจัดการที่ดีด้านหลักสูตรอิสลามศึกษา เทคนิคการสอน สื่อการสอนอิสลามศึกษา และแหล่งการ
เรียนรู้ยังขาดความหลากหลาย การนิเทศและแนะแนวขาดความต่อเนื่อง ขาดความรู้ด้านการวิจัยที่
ถูกต้องและการวัดผลประเมินผลไม่ได้เป็นไปตามสภาพจริง การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการยัง
ขาดความหลากหลายและไม่ครอบคลุมองค์กรต่าง ๆ และมีแนวทางการบริหารงานวิชาการที่มุ่งเน้น
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา เทคนิคการสอน สื่อการสอนอิสลาม
ศึกษา แหล่งการเรียนรู้ การนิเทศและการแนะแนว การวิจัยและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
และการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการที่ครอบคลุมองค์กรต่าง  ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และ
โรงเรียนควรมีการก าหนดแผนงานระยะสั้นและระยะยาว แต่งตั้งคณะท างาน มีการประเมินและ
ติดตามการบริหารงานวิชาการครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ที่เหมาะสมในการสร้างผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน 
คือ 1) หลักการและวัตถุประสงค์ 2) โครงสร้างและสาระส าคัญ และ 3) การน าไปสู่การปฏิบัติและ
เงื่อนไขความส าเร็จ รูปแบบดังกล่าวนี้ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการบริหารงานแบบ PDCA ในมิติงาน
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วิชาการ 5 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับ
การจัดท าหลักสูตรที่ปฏิบัติได้จริงตามวิถีชีวิตของมุสลิม มุ่งเน้นความรู้ควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับ
ความถนัดของผู้เรียนและบริบทเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงทั้งโลกดุนยา (โลกปัจจุบัน) และอาคิเราะฮฺ 
(โลกหน้า) สามารถปฏิบัติได้จริงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ส่งผลอันดีงามต่อผู้เรียนในด้านจิตใจและจิตวิญญาณสอดคล้องกับหลักค าสอนของศาสนา 3) การ
วิจัยและการวัดและประเมินผลทางการศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมของผู้เรียน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายครอบคลุมด้าน
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและตามสภาพจริง 4) การนิเทศและการแนะแนว
การศึกษา มีความเกี่ยวข้องกับการนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง การแนะแนวด้านการศึกษา
ต่อ ทักษะชีวิต และอาชีพ และ 5) การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ มีความเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับผู้บริหารและครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน การ
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การสร้าง
เครือข่ายการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ  
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ABSTRACT 

   
  Academic affairs administration is the core business of school 
administration especially in the context of southern border provinces. This research 
aimed to examine the present states, problems encountered and ways and means 
for academic affairs administration and to propose a model of academic affairs 
administration towards making learners perfect men based on the emerging concept 
of 12 areas of academic affairs administration, the concept of PDCA working process, 
and the concept of model development. Data were collected using questionnaires 
with 197 Islamic private schools and interviews with keyed informants from 5 
schools. Data then were analyzed based on descriptive statistics and developed into 
the model through the examination and refinement of its feasibility and suitability 
within the studied context prior to real implementation. 

The result of the study indicates the schools are in high level of 
performance in overall and in each aspect of academic affairs administration. The 
crucial problems encountered concern less effectiveness in curriculum 
implementation, teaching methods, and instructional media. Rather, lack of learning 
resources, in-service supervision and counseling, knowledge in research and authentic 
assessment, academic enhancement, and participation from concerned stakeholders 
mark other significant problems. The proposed ways and means to tackle these 
problems are among others providing workshop on Islamic studies curriculum 
development and implementation, pedagogy, and media. Giving support to learning 
resources, supervision and counseling, measurement and evaluation, academic 
enhancement and stakeholder involvement is necessary. Schools also need to have 
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short and long term plan, set up steering committee, and constantly follow-up the 
academic affairs implementation through authentic measurement and evaluation. In 
addition, the suitable model of academic affairs administration that could make 
learners perfect men consists of 3 important components: 1) objective and 
principles, 2) axis and structure, and 3) implementation with conditions leading to its 
success. This model should be geared up by PDCA working process in connection 
with 5 aspects of academic affairs administration. They are 1) development of 
school-based curriculum which is concerned with the curriculum that is practical to 
Muslim ways of life, well-balanced between knowledge and ethics, and compatible 
with learners’ competence and learning context in order for them to keep abreast 
with the changing society, 2) development of technology, innovation, media and 
learning process which is related to the learning process that links between this 
world and hereafter and enables learners to translate it into real practice in their 
daily life. In addition, the use of technology, innovation and media should be based 
on religious teaching so that it could result in positive character of learners’ mind 
and spirit, 3) educational research and measurement and evaluation which are 
concerned with research conduct to improve teaching and learning and to solve 
learners’ behaviors. As to measurement and evaluation, it is necessary to be 
systematic and authentic, covering cognitive, affective and psychomotor aspects of 
learners, 4) supervision and counseling which are concerned with continuity in in-
service supervision and life skills, studying, and profession guidance counseling, and 
5) academic enhancement that is concerned with schools’ personnel involvement 
in organizing activities to help strengthen the community in regard to related 
knowledge, providing chance for the community to take part in academic affairs 
development, creating good relationship with community, setting up academic 
network for the community, supporting life-long learning, and coordinating with 
schools and other institutions to help improve schools’ academic work. 
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 في محافظات الحدوداية  في المدااس الأهلية لأكادايميةدااااة االإ نموذجتطوير   موضوع البحث
  .الإنسان الكاملنحو  الجنوبية لبناء الطلاب   
 يوتنا  كواكول   الباحث

 ااسات الإسلاميةالد    التخصص
 .م 2016  العام الدراسي

 
 البحث مستخلص

 
 الجنوبية  الحدوداية  اتظمحاف  في  وذلك، يةالمداسالشؤون إداااة من أهم  داااة الأكادايميةالإ  

 اتظحافـم  في  يةـــــاللأهل  دااســالم  يـف  الأكادايمية  إداااة  في  ظروف  داااسة  إلى  البحث  هذا  يهدف.  خاصة
المذكواة    الأهلية  المدااس  في  الأكادايمية  ةدااا الإ  نموذج  تقديمو   ،حلولها  طرق  و  هاومشاكلالجنوبية   الحدوداية

 علىية ـــــمـإداااة الأكاداي  نـــم ونـيتك  لبحث  ريــظــالن  ااـالإط  ويستند  ،الكامل  الإنسان  نحو  الطلاب  لبناء
الباحث قد جمع و  . الأكادايمية  الإداااة  موذجـن، و   PDCA  تخدامــباسالإداااية   عملية، و مجالات  12  أساس

استخدام و   الجنوبية  الحدوداية  اتظمحاف  في  إسلامية  أهلية  مدااس  197  من  الاستبيان  ليلتح  ثم  المعلومات،
 تم  وقد ،الكامل  الإنسان  نحو  الطلاب  لبناء  هدفها تسجل التي المذكواة اساالمد من خمس قابلةالباحث بم

 دودايةـالح  اتظحافـم  في  ةــــــــــالأهلي  المدااس  يـف  الأكادايمية  الإداااة  نموذجلإنجادا   هاوتحليلالبيانات   استقراء
 مع  ومناسبها  تهاملاءمو   الأكادايمية الإداااة نموذج وتقييم اصد ،الكامل الإنسان نحو الطلاب لبناء الجنوبية
 يةــــــــالأكادايم  الإداااة  موذجـن  لاحـلاص  من المقترحين قتراحاتالا  أخذو .  لأهليةا  الإسلامية  المدااس  طبيعة
   .العملية اسةالمما في استخدامها ويمكن

 وجه  على  الأكادايمية  هاـتدااا إ  اجريت  قد  الإسلامية  المدااس  أن  هي  بحثال  نتيجة  ومن  
 لامي،ـالإس  جــــمنه   إداااة  في  ةمشكل  هناك  أن  دـوتج  ،عاليال  ستو الم  على  هاـأن  المجالات  عـــميـجو   ومــالعم

 في  الاستمراا  وعدم  المتنوعة،  التعلمية  ااداالمو   وجودا وعدم الإسلامي، الاعلام وسائلو  التعليم، تكنولوجياو 
 في  واقعيةال  الظروف  إلى  النظر  عدمو   البحث،  علم  في  الصحيح  فهمال  عدمو   التربوي،  والتوجيه  الإشراف

 في  عمل  بواشة  يقوم  أن  وهي    حلولها  طرق  أهم  من  أماو .  الأكادايمية  تقوية  تعزيز  في  التنوع  عدمو   ،التقييم
 نوعة،ــالمت  علميةـــــــالت  وااداــوالم  لامي،ـــــــــالإس  لامــــالاع  ائلـــــووس  التعليم،  ياـنولوجـكوت  لامي،ـالإس  جـهـمن  إداااة

 مع  الأكادايمية  تقوية  وتعزيز  ،واقعيةال  الظروف  حسب  على  والتقييم  والبحث  التربوي،  والتوجيه  والإشراف
 روعـبمش  الإسلامية  المدااس  تخططو   ،خااجها  البلادا  الداخل  في  الأخر   والمنظمات  التعليمية  المؤسسات
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 نموذج  بالنسبة  أما  . الأكادايمية  مجالات  كل  في  مستمرة  متابعةو   الموظفين،  وتعيين  والطويل،  القصير  مد 
 الكامل،  الإنسان  نحو  الطلاب  لبناء  الجنوبية  الحدوداية  محافظات  في  الأهلية  المدااس  في  الأكادايمية  الإداااة
 وشروط  وعمل  تطبيق  إلى  طرقال  ( 3  والمحتو   الهيكل  ( 2  الأهداف  و  بادا الم  ( 1:  عناصر  ثلاثة من يتكون

 ذاـــه  ونــــكـــي  أن  بـــيج  ثـحي  ،  المدرسي  المناهج  تطوير  ( 1:    التالية  تفاصيلال  على  ويحتوي  ،  لنجاحل
 في  اسبهموين  همداداــاستع  عـم  ويتفق  اليومية،  حياتهم  في  يطبق  أن  الطلاب  ستطيعــي  عمليا    منهجا    جــالمنه

 همـــفي  و  سهمـــــأنف  واــــــــطي  أن  يمكن  ،يةــــــالسلوك  و  المعرفة  من  كل  على  والتركيز  الجنوبية،  الحدوداية  المنطقة
: التكنولوجيا  و  والابتكار  الاعلام  ووسائل  والتعلم،  التعليم  عملية  تطوير  ( 2.  الاجتماعية  التغيرات

 أن  ا  ــضـــأي  الطلاب  عـيــتطــيسو   ،ويوالأخر   ويالدنيا  ياةالح  بين  طالرب  يجب  والتعلم  التعليم  عملية  بالنسبةو 
 كنــــتد  يا،ـوجـولـالتكن  و  والابتكاا  الاعلام  وسائل  تطوير  ناحية  في  أما  اليومية،  تـهمحيا  في  همـلاعمأ  يطبق

التعليم:  البحوث والتقييم ونقل  ( 3.  الإسلامية  لعقيدةبا يتفق بما ،واوحهم عقولهم في حسنا أثر بإعطاء
أما البحث يقوم على حل مشكلة التعليم وسلوكيات الطلاب، وأم التقييم يجب أن ينــــوع في استـــــخـدام 

 :والتوجيه التربوي  الإشراف  ( 4 آلات التقيــــيم، مشتملا  على مجال المعرفـي، والحركي ، والوجـــــــــدانـي.
الطـلاب أثــــرا  التي يمكن أف تؤثر   تدريسال عمليةز على في ناحية الإشراؼ التربوي يجب أف يعز بالنسبة 

يرشد التربوي، يجب أف  التوجيهناحية في أما ك بوي، تر يمارس في الإشراؼ ال كحسناً في سلوؾ الطلاب ، 
 على ع الطلاب ــيشج  : الأكاديمية  تقويةتعزيز   ( 5ة. ػالمتنوعكالمهن الطلاب بإكماؿ دراستهم كالمهارات 

مع في ـضاء المجتــة لأعــــاء الفرصـــــــــدااء والمعلمين وإعطـمع مع المـــالمجتفي  اأننشطة اأنكاديمية في تهممشارك
، كشبكة تعليمية لتعزيز اأنكاديمية  ي علاقة جيدةػرس يجب أف تبناكالمدمشااكتهم في التطوير الأكادايمي، 

ة ، و التعــــاون في تطــــويـــــر الأكادايمــــية مع المؤسسات التعلــيمــــــية في المجتـــــــمع، وتعزيـــز التعليمية مد  الحيـــــا
      والمنظمات الأخر  في الداخل البلادا وخااجها. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 




